

Số: 129/KH-UBND

Tân Biên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

**Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch
mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)**

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-SVHTTDL ngày 07/12/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). UBND huyện Tân Biên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong 89 năm qua, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyên hóa" trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phục vụ, thực hành tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cô vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động tuyên truyền

Thông qua các thiết chế của ngành mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn huyện về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của

Đảng trong 89 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng chính đôn Đảng, ngăn chặn đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những công hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, người có công với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc.

Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng đảng; các tệ nạn xã hội và các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Hình thức tuyên truyền

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động du lịch phục vụ các tầng lớp quần chúng nhân dân, thông qua đó thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động.

3. Công tác quản lý nhà nước

Cùng với việc tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ và thông tin, Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội cấp huyện, xã tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp Tết. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về hoạt động văn hoá, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình...

Tiếp nhận các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh về phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán theo giấy tiếp nhận giới thiệu biểu diễn nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục triển khai, quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động lễ hội theo các văn bản: Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/07/2009 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 22/07/2010 của Bộ Chính trị; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 về việc quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 41-

CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc lưu hành các ấn phẩm văn hóa - tín ngưỡng không rõ đơn vị sản xuất ảnh hưởng không tốt trong dư luận, phá hoại cảnh quan môi trường trong lễ hội làm ảnh hưởng đến lối sống, nếp sống văn hóa, không gian văn hóa tâm linh.

4. Hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao

Xây dựng các chương trình văn nghệ tham gia hội thi hội diễn vòng tỉnh, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập Cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức các chương trình văn nghệ - thể thao, trò chơi dân gian... phục vụ nhân dân trước, trong và sau tết; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019: tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, tổ chức hội thi "Giọng hát hay xuân Kỷ Hợi năm 2019", liên hoan đờn ca tài tử cải lương; tổ chức giải chạy Việt dã, giải bóng bàn, giải cờ tướng, giải quần vợt mở rộng xuân Kỷ Hợi.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019).

Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định. Thay mới các panô cũ, bạc màu trên địa bàn huyện.

2. Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin cổ động, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu ... chào mừng kỷ niệm mừng Đảng, mừng

Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

Treo cờ Tổ quốc, cờ phướn và băngrol tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019).

3. Đài truyền thanh.

Thông báo treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên hệ thống truyền thanh. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và viết bài có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019).

4. Thư viện huyện.

Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, báo, tạp chí có nội dung nói về Đảng, về Bác, về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và quê hương đất nước. Tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn và luân chuyển sách, báo cho các tủ sách cơ sở.

5. Các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn:

Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) chậm nhất ngày 09/01/2019 (nhằm ngày mừng 4 Tết).

Tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường, trang hoàng trụ sở làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện vệ sinh nhà cửa, tham gia vệ sinh môi trường chào đón năm mới.

Thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan và từng hộ dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Lưu ý: Cờ Tổ quốc đã cũ, rách, bạc màu phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) của UBND huyện Tân Biên.

Nơi nhận: *đkt*

- Sở VH-TT-DL;
- TT.HU;
- TT.HĐND;
- CT, các PCT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã - thị trấn;
- Lưu VT, VP HĐND và UBND huyện.



Trần Văn Lộc